

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสพ โสตา	ประธานสภาเทศบาล	ประสพ โสตา	
๒	คำปิ่น ตาแสง	รองประธานสภาเทศบาล	คำปิ่น ตาแสง	
๓	นางพนมพร จันทะนาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	พนมพร จันทะนาม	
๔	นายวิชัย ไชยบุตรดี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วิชัย ไชยบุตรดี	
๕	นายสมบัติ แก้วหานาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สมบัติ แก้วหานาม	
๖	นายทองสุข แสงพรมมา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ทองสุข แสงพรมมา	
๗	นายวินัย ลิโป้	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วินัย ลิโป้	
๘	นายสุรัตน์ ชาสังข์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุรัตน์ ชาสังข์	
๙	นางพิศวาท วันทอง	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พิศวาท วันทอง	
๑๐	นายพงษ์สิทธิ์ พลเสนา	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พงษ์สิทธิ์ พลเสนา	
๑๑	นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	แจ่มใส จุ่มอั้งวะ	
๑๒	นายสุพจน์ แก้วมาตย์	เลขานุการสภาฯ	สุพจน์ แก้วมาตย์	

ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรังสรรค์ วิลินไพร	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	ลาป่วย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรชัย พลทะอินทร์	นายกเทศมนตรี	สุรชัย พลทะอินทร์	
๒	นายทองไสย์ ไชยบุตรดี	รองนายกเทศมนตรี	นายทองไสย์ ไชยบุตรดี	
๓	นางสาวกฤษณา มานูญวงศ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	กฤษณา มานูญวงศ์	
๔	นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ	รองนายกเทศมนตรี	นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ	
๕	นายจรรุญ ชาธรรมมา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	นายจรรุญ ชาธรรมมา	
๖	นายทวิช รุ่งเรือง	ปลัดเทศบาล	ทวิช รุ่งเรือง	
๗	นางอุมพร แสงศรีเรือง	รองปลัดเทศบาล	อุมพร แสงศรีเรือง	
๘	นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด	
๙	นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง	นักจัดการงานทั่วไป	นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

<p>ระเบียบวาระที่ ๑ นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม -วันนี้วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เลยนะครับ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ ที่ประชุม</p>	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม -รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓</p>	<p>เรื่องกระทู้ถาม -ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p>	<p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>เรื่องที่เสนอใหม่ - ขอทำความเข้าใจกับทุกท่านนะครับ สำหรับการยกมืออภิปราย จะต้องยกมือให้พ้นศีรษะของตนเองพร้อมกับยื่นขึ้นนะครับ ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กลุ่ม (Cluster) ที่ ๓ การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านผือ กับ เทศบาลเมืองชุมแพ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัด สำหรับเรื่องขอความเห็นชอบการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กลุ่ม (Cluster) ที่ ๓ การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านผือ กับ เทศบาลเมืองชุมแพ ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านผือ โดย นายกและปลัดเทศบาลได้เดินทางไปจัดทำข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลบ้านผือ กับ เทศบาลเมืองชุมแพ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน กระผมจะขอสรุปภาพรวม คือ การจัดทำข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดขอนแก่น กลุ่ม (Clusters) ที่ ๓ ซึ่งประกอบด้วย อำเภอชุมแพ อำเภอหนองเรือ อำเภอหนองนาคำ อำเภอเวียงเก่า อำเภอสีชมพู อำเภอภูเวียง และอำเภอภูผาม่าน ๒) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อเลือกวิธีการ และการกำหนดพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เกิดการยอมรับจากภาคประชาชนในพื้นที่ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเทศบาลเมืองชุมแพเป็นเจ้าภาพหลัก และเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งวิธีการดำเนินการ คือ หากเทศบาลตำบลบ้านผือมีขยะที่จะกำจัด ก็นำส่งต่อให้เทศบาลเมืองชุมแพดำเนินการกำจัดขยะให้ โดยกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการขยะมูลฝอย ตามข้อ ๒.๖ คือ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ในอัตรา ๕๐๖ บาท/ตัน และ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ ในอัตรา ๕๕๖ บาท/ตัน ไม่รวม VAT และอาจมีการทบทวนปรับอัตราค่าบริการดังกล่าวได้ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ทุก ๆ ๓ ปี ทั้งนี้นายกและปลัดได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ไปแล้ว - ขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายครับ</p>

<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p> <p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กระผมอยากจะทราบวิธีการที่เราจะนำขยะไปกำจัด ว่าเราจะนำไปได้โดยวิธีใด เพราะรถขยะของเราก็ยังไม่มี ครับ</p> <p>- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัด ต้องขอเรียนว่าในปัจจุบันเทศบาลของเรายังให้ภาคประชาชนดำเนินการกำจัดขยะเอง เพราะเรามีกองทุนบริหารจัดการขยะที่ทำให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะที่ยังพอจะแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้ และตอนนี้เรามีบ่อขยะ จำนวน ๓ บ่อ ที่ให้ประชาชนได้นำขยะไปทิ้ง ได้แก่ ๑) บ่อขยะบ้านโพธิ์ตาก แต่บ่อนี้จะมีปัญหาเวลาน้ำท่วม ประกอบกับใกล้แหล่งชุมชน และสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วแจ้งกับเทศบาลว่าไม่เหมาะสม ๒) บ่อขยะบ้านหนองแสง ซึ่งบ่อนี้จะอยู่ในเขตพื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งเราไม่ขอใช้พื้นที่อยู่ เราก็ได้ให้คนงานที่ดูแลบ่อขยะปลูกต้นไม้เพื่อรักษาป่าไว้ อย่างเดิมตามคำแนะนำ ๓) บ่อขยะบ้านหนองผือ ตั้งอยู่ในที่สาธารณะที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการไปขุดหลุมไว้ ฉะนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในอนาคตกรณีที่เราไม่มีที่จะทิ้งเราสามารถนำขยะไปให้เขาดำเนินการกำจัดให้ได้เลย แต่ถ้าหากเราไม่ทำบันทึกข้อตกลงไว้หากเกิดปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะในอนาคตเทศบาลเราจะไม่สามารถนำขยะไปให้เขากำจัดให้ได้</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ในส่วนการทำ MOU เป็นการทำข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม รวม ๗ อำเภอ โดยมีเทศบาลเมืองชุมแพเป็นเจ้าภาพหลักคือถ้าเราไม่ทำอนาคตข้างหน้าเราจะไม่สามารถไปทิ้งขยะในที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ได้ ต้องหาที่ทิ้งเอง คาดว่าการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้คงเริ่มได้ในปี ๒๕๖๘ ซึ่งในตอนนี้นั้นเทศบาลของเราอาจจะมียุทธศาสตร์แล้ว เพราะตอนนี้ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการขอขบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดซื้อรถขยะ หากไม่ได้รับเงินขบประมาณจริง คงต้องอาศัยอำนาจของสภาฯ ในการอนุมัติขบประมาณในการจัดซื้อรถขยะ ในการจัดทำเทศบัญญัติ ปี ๖๘</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นขอการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กลุ่ม (Cluster) ที่ ๓ การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านผือ กับ เทศบาลเมืองชุมแพ ยกมือครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กลุ่ม (Cluster) ที่ ๓ การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านผือ กับ เทศบาลเมืองชุมแพ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ สำหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง แบ่งเป็นสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดย โอนลด</p>
	<p>แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ ๒๙๗,๙๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ ๑๒๖,๕๐๐ บาท งบประมาณโอนลดครั้งนี้ ๙๔,๔๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ ๓๒,๑๐๐ บาท (เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้เพียงพอในการเบิกจ่าย)</p>
	<p>โอนเพิ่ม</p> <p>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ ๐ บาท งบประมาณโอนเพิ่มครั้งนี้ ๙๔,๔๐๐ บาท งบประมาณหลัง</p>

<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)(ต่อ)</p>	<p>โอนเพิ่มครั้งนี้ ๙๔,๔๐๐ บาท เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อติดตั้งในห้องคณะผู้บริหาร รองนายกฯ ที่ปรึกษา เลขฯ ปลัด เนื่องจากเครื่องเดิมที่มีอยู่ชำรุด จากการใช้งานมานาน โดยได้ให้ช่างมาตรวจสอบแล้ว ช่างแจ้งว่า หากจะดำเนินการซ่อมต้องใช้งบประมาณมากและไม่คุ้มค่ากับการใช้งาน ส่วนที่ ๒ กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง</p> <p>โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ ๖๙๑,๕๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ ๑๕๘,๓๘๕ บาท งบประมาณโอนลดครั้งนี้ ๔๗,๒๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ ๑๑๑,๑๘๕ บาท (เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้เพียงพอในการเบิกจ่าย)</p> <p>โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ ๐ บาท งบประมาณโอนเพิ่มครั้งนี้ ๔๗,๒๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่มครั้งนี้ ๔๗,๒๐๐ บาท เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อติดตั้งในห้องกองช่างด้วยเหตุผลเดียวกัน เนื่องจากเครื่องเดิมที่มีอยู่ชำรุด จากการใช้งานมานาน โดยได้ให้ช่างมาตรวจสอบแล้ว ช่างแจ้งว่า หากจะดำเนินการซ่อมต้องใช้งบประมาณมากและไม่คุ้มค่ากับการใช้งาน โดยทั้ง ๓ เครื่อง ตั้งตามราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>- ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนลด โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ยกมือครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>๕.๓ ยุติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
<p>นายอนรรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายอนรรักษ์ ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร ได้มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท แต่คำชี้แจงรายละเอียดในการจัดซื้อไม่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ตั้งไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง คือจัดซื้อเครื่องปั๊มสารเคมี จำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี ราคา ๑๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง โดยมีลักษณะปั๊มจ่ายเคมีได้ ๕.๒ ลิตรต่อชั่วโมง (ตั้งตามราคาท้องตลาด และปรากฏในบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๐๕) ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี ราคา ๑๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ เครื่อง โดยมีลักษณะปั๊มจ่ายเคมีได้ ๕.๒ ลิตรต่อชั่วโมง (ตั้งตามราคาท้องตลาด และปรากฏในบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๐๕) สรุป คือเปลี่ยนจาก ๔ เครื่อง เป็น ๖ เครื่อง ในวงเงินเท่าเดิม ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>- ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยกมือครับ</p>

<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กระผมมีข้อสอบถามเนื่องจากว่าในเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องปั๊มจ่ายสารเคมีไปแล้ว จำนวน ๖ เครื่อง ไม่ทราบว่าเครื่องเดิมยังพอใช้ได้หรือไม่ เพราะร่างงบปี ๒๕๖๖ ก็มีการตั้งงบประมาณสำหรับการจัดซื้อเครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี อีก จำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ เครื่อง</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล เนื่องจากว่าในการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๗๘,๐๐๐ บาท แต่ในคำชี้แจงรายละเอียดว่าจัดซื้อได้ ๔ เครื่อง แต่ในข้อเท็จจริง ในวงเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท สามารถดำเนินการซื้อได้ ๖ เครื่อง จึงอยากขออนุมัติสภาฯอนุมัติแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งการจัดซื้อเครื่องปั๊มจ่ายสารเคมีนี้ปัจจุบันเครื่องของเราก็ยังสามารถใช้งานได้ แต่เนื่องจากเรามีสถานีผลิตประปาเพิ่มขึ้น เราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องเพื่อสำรองหากเกิดการชำรุด เมื่อมีการตั้งงบประมาณไว้แล้วก็จะสามารถดำเนินการจัดทำได้เลย</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ) ที่ประชุม</p>	<p>- มีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยกมือครับ</p> <p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๗ โครงการ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๗ โครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้</p>
	<p>๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสิงห์ทอง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๐๔,๒๐๐ บาท</p> <p>- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑</p> <p>๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรัชญา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๙๖,๔๐๐ บาท</p> <p>- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒.๒๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑</p> <p>๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อลวน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๓๒,๖๐๐ บาท</p> <p>- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด รวมเป็นจำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑</p> <p>๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองตะกั่ว บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ช่วง จำนวน ๔๖,๒๐๐ บาท</p> <p><u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๘๐ ลบ.ม.</p> <p><u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๘.๕๐ ลบ.ม.</p>

นายสุรชัย พลทะอินทร์
(นายกเทศมนตรี)(ต่อ)

และป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตามเทศบาลตำบลบ้านผือกำหนด

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อวิจิตร มูลมาตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๕๖,๗๐๐ บาท

- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑.๗๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเหมือดแอ่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๓๕,๒๐๐ บาท

- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗.๙๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑

๗. โครงการวางระบายน้ำ คสล.สายกลางหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ตาก หมู่ ๔ จำนวน ๒๓๓,๗๐๐ บาท

- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านผือกำหนด

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรัตน์ สาพรมา บ้านโนนซ้อง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๔๒,๗๐๐ บาท

- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร (ใช้ของเดิม) พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฉางข้าวถึงท่าเรือ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๘๖,๖๐๐ บาท

- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด รวมเป็นจำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านทิศเหนือวัด บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓๔๑,๕๐๐ บาท

- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕.๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด รวมเป็นจำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑

นายสุรชัย พลทะอินทร์
(นายกเทศมนตรี)(ต่อ)

**๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอรรณ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖
จำนวน ๙๖,๓๐๐ บาท**

- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด รวมเป็นจำนวน ๔ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑

**๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายสา บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ จำนวน
๔๔,๔๐๐ บาท**

- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑

**๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสัญญา พรหมล้ำ บ้านหนองผือ หมู่
ที่ ๗ จำนวน ๑๖๑,๖๐๐ บาท**

- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑

**๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๗
จำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท**

- ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล.รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒.๖๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑

**๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางแยกไปทางหลวงชนบท บ้านดอน
กอก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒๐๘,๓๐๐ บาท**

- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด รวมเป็นจำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑

**๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุดม บ้านผือพัฒนา หมู่ที่ ๙ จำนวน
๒๖๖,๑๐๐ บาท**

- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด รวมเป็นจำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑

<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)(ต่อ)</p>	<p>๑๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้าน บ้านผือพัฒนา หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ สาย จำนวน ๑๐๒,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ช่วงที่ ๑</u> สายส่องเสาเรือน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ลบ.ม.</p> <p><u>ช่วงที่ ๒</u> สายหนองหญ้าข้าวนก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ลบ.ม.และป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตามเทศบาล ตำบลบ้านผือกำหนด</p> <p>รวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๒,๔๒๒,๕๐๐ บาท</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>- ขอเชิญทุกท่านได้อภิปรายครับ</p>
<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียน ประธานสภา กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กระผมอยากทราบรายละเอียดที่จะไปพัฒนาว่าไปกระทบกับการจัดทำเทศบัญญัติโครงการอื่นไหม เพราะผมยังไม่เข้าใจ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ประธานสภา กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ก็ขอขอบคุณสำหรับคำถามจากท่าน สท. เนื่องจากสมาชิกบางท่านเพิ่งจะได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก ในส่วนของเงินสะสมนั้น คือ เงินที่ไม่ได้จ่ายจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งสะสมมาเรื่อย ๆ ซึ่งกฎหมาย ระเบียบ ให้สามารถนำเงินสะสมนี้มาใช้ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่เราไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด ซึ่งเงินสะสมนี้จะไม่เกี่ยวกับเงินที่เราจะนำมาใช้ประกอบการจัดทำเทศบัญญัติ</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียน ประธานสภา กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ อย่างที่นายกได้เรียนไปแล้ว ว่าเงินสะสมคือเงินที่เหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งการทางคณะผู้บริหารได้เห็นแล้วว่าเงินสะสมสามารถนำมาใช้ได้เพื่อการสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้คือ ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทั้ง ๑๗ โครงการก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านการบริการชุมชนและสังคม</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ประธานสภา กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ สำหรับการใช้จ่ายเงินสะสมนั้น หากสภาอนุมัติให้ดำเนินการได้นั้นก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที เพราะมีเงินอยู่แล้วไม่ต้องรอว่าจะมีเงินอุดหนุนอย่างไรเข้ามา</p>
<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียน ประธานสภา กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าจากโครงการที่จะดำเนินการทั้ง ๑๗ โครงการนี้ จากราคาที่ตั้งไว้กับราคาที่จะนำไปดำเนินการ จะเท่ากันไหม หรือถ้าหากมีเงินเหลือ สามารถนำมาตั้งเป็นโครงการใหม่ได้หรือไม่</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียน ประธานสภา กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ งบประมาณตัวเลขที่ทุกท่านเห็นนี้เป็นตัวเลขที่ผ่านการสำรวจ ออกแบบ โดยหลักวิชาช่างมาแล้ว แล้วจึงนำไปจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าหากใช้ไม่หมด แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หากเกิน ๖ เดือนก็อาจต้องคำนวณราคาใหม่ เพราะราคาวัสดุอาจเพิ่มขึ้น คงเป็นไปได้น้อยที่จะมีเงินเหลือ ซึ่งถ้าเงินเหลือจริงก็ไม่ได้หายไปยังคงตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลเหมือนเดิมครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๗ โครงการ ยกมือครับ</p>

<p>ที่ประชุม นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๗ โครงการ ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านฝ้ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. สถานะการคลัง</p> <p>๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร</td> <td>จำนวน</td> <td>๓๒,๑๒๘,๖๔๗.๔๑ บาท</td> </tr> <tr> <td>๑.๑.๒ เงินสะสม</td> <td>จำนวน</td> <td>๑๕,๙๓๒,๖๐๗.๐๓ บาท</td> </tr> <tr> <td>๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม</td> <td>จำนวน</td> <td>๘,๙๑๒,๕๗๒.๗๓ บาท</td> </tr> <tr> <td>๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย</td> <td>จำนวน</td> <td>๐ โครงการ รวม ๐ บาท</td> </tr> <tr> <td>๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน</td> <td>จำนวน</td> <td>๐ โครงการ รวม ๐ บาท</td> </tr> </table> <p>๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง</p> <p>จำนวน ๐ บาท</p> <p>๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒.๑ รายรับจริง</p> <table border="0"> <tr> <td>รวมภาคีอาร</td> <td>จำนวน</td> <td>๓๘,๘๖๗,๒๕๐.๕๐ บาท ประกอบด้วย</td> </tr> <tr> <td>หมวดภาษีอากร</td> <td>จำนวน</td> <td>๒๒,๐๒๑.๙๓ บาท</td> </tr> <tr> <td>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</td> <td>จำนวน</td> <td>๘๕,๖๕๓.๖๐ บาท</td> </tr> <tr> <td>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</td> <td>จำนวน</td> <td>๑,๘๑๙,๒๓๒.๑๔ บาท</td> </tr> <tr> <td>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</td> <td>จำนวน</td> <td>๐.๐๐ บาท</td> </tr> <tr> <td>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</td> <td>จำนวน</td> <td>๒๕๘,๕๕๐.๘๕ บาท</td> </tr> <tr> <td>หมวดรายได้จากทุน</td> <td>จำนวน</td> <td>๒,๔๒๐ บาท</td> </tr> <tr> <td>หมวดภาษีจัดสรร</td> <td>จำนวน</td> <td>๑๙,๐๐๑,๙๙๕.๔๑ บาท</td> </tr> <tr> <td>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</td> <td>จำนวน</td> <td>๑๗,๖๗๗,๓๗๖.๕๗ บาท</td> </tr> </table> <p>๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน ๓๓๖,๙๙๙.๒๐ บาท</p> <p>๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๓๓,๗๓๖,๗๐๑.๕๘ บาท ประกอบด้วย</p> <table border="0"> <tr> <td>งบกลาง</td> <td>จำนวน</td> <td>๑๑,๐๖๔,๗๗๖.๐๐ บาท</td> </tr> <tr> <td>งบบุคลากร</td> <td>จำนวน</td> <td>๑๑,๐๖๔,๔๔๐.๐๐ บาท</td> </tr> <tr> <td>งบดำเนินงาน</td> <td>จำนวน</td> <td>๘,๙๐๙,๙๙๕.๕๘ บาท</td> </tr> <tr> <td>งบเงินลงทุน</td> <td>จำนวน</td> <td>๑,๔๐๔,๒๙๐.๐๐ บาท</td> </tr> <tr> <td>งบเงินอุดหนุน</td> <td>จำนวน</td> <td>๑,๒๙๓,๒๐๐.๐๐ บาท</td> </tr> <tr> <td>งบรายจ่ายอื่น</td> <td>จำนวน</td> <td>๐.๐๐ บาท</td> </tr> </table> <p>๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน ๓๓๖,๙๙๙.๒๐ บาท</p> <p>๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๒,๑๑๔,๕๐๐ บาท</p> <p>๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท</p> <p>๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท</p>	๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร	จำนวน	๓๒,๑๒๘,๖๔๗.๔๑ บาท	๑.๑.๒ เงินสะสม	จำนวน	๑๕,๙๓๒,๖๐๗.๐๓ บาท	๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๘,๙๑๒,๕๗๒.๗๓ บาท	๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	๐ โครงการ รวม ๐ บาท	๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน	๐ โครงการ รวม ๐ บาท	รวมภาคีอาร	จำนวน	๓๘,๘๖๗,๒๕๐.๕๐ บาท ประกอบด้วย	หมวดภาษีอากร	จำนวน	๒๒,๐๒๑.๙๓ บาท	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๘๕,๖๕๓.๖๐ บาท	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๑,๘๑๙,๒๓๒.๑๔ บาท	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	๐.๐๐ บาท	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๒๕๘,๕๕๐.๘๕ บาท	หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๒,๔๒๐ บาท	หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๑๙,๐๐๑,๙๙๕.๔๑ บาท	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๑๗,๖๗๗,๓๗๖.๕๗ บาท	งบกลาง	จำนวน	๑๑,๐๖๔,๗๗๖.๐๐ บาท	งบบุคลากร	จำนวน	๑๑,๐๖๔,๔๔๐.๐๐ บาท	งบดำเนินงาน	จำนวน	๘,๙๐๙,๙๙๕.๕๘ บาท	งบเงินลงทุน	จำนวน	๑,๔๐๔,๒๙๐.๐๐ บาท	งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๑,๒๙๓,๒๐๐.๐๐ บาท	งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๐.๐๐ บาท
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร	จำนวน	๓๒,๑๒๘,๖๔๗.๔๑ บาท																																																											
๑.๑.๒ เงินสะสม	จำนวน	๑๕,๙๓๒,๖๐๗.๐๓ บาท																																																											
๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๘,๙๑๒,๕๗๒.๗๓ บาท																																																											
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	๐ โครงการ รวม ๐ บาท																																																											
๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน	๐ โครงการ รวม ๐ บาท																																																											
รวมภาคีอาร	จำนวน	๓๘,๘๖๗,๒๕๐.๕๐ บาท ประกอบด้วย																																																											
หมวดภาษีอากร	จำนวน	๒๒,๐๒๑.๙๓ บาท																																																											
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๘๕,๖๕๓.๖๐ บาท																																																											
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๑,๘๑๙,๒๓๒.๑๔ บาท																																																											
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	๐.๐๐ บาท																																																											
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๒๕๘,๕๕๐.๘๕ บาท																																																											
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๒,๔๒๐ บาท																																																											
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๑๙,๐๐๑,๙๙๕.๔๑ บาท																																																											
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๑๗,๖๗๗,๓๗๖.๕๗ บาท																																																											
งบกลาง	จำนวน	๑๑,๐๖๔,๗๗๖.๐๐ บาท																																																											
งบบุคลากร	จำนวน	๑๑,๐๖๔,๔๔๐.๐๐ บาท																																																											
งบดำเนินงาน	จำนวน	๘,๙๐๙,๙๙๕.๕๘ บาท																																																											
งบเงินลงทุน	จำนวน	๑,๔๐๔,๒๙๐.๐๐ บาท																																																											
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๑,๒๙๓,๒๐๐.๐๐ บาท																																																											
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๐.๐๐ บาท																																																											

นายทวิช รุ่งเรือง
(ปลัดเทศบาล)

- เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกได้แถลงไปแล้วนั้น เป็นภาพรวมของงบประมาณที่ได้บริหารไปแล้ว ซึ่งภาระหน้าที่ในการตั้งเทศบัญญัตินั้นเราได้ตั้งตาม พ.ร.บ. เทศบาล ก็จะมีหน้าที่หลายอย่าง ซึ่งเราจะได้ร่วมกันพิจารณา โดยรายรับที่ตั้งไว้นี้อ้างอิงจากรายรับของปีที่ผ่านมาแล้ว คือปี ๒๕๖๔ มาตั้งเป็นประมาณการรายรับของปี ๒๕๖๖ ตั้งไว้ ๔๑,๑๗๘,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	๑๓,๙๘๔	บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	๒๕,๐๔๖	บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	๑,๕๘๑	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	๑,๖๘๐	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๓,๑๓๘	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๕๗๐	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	๖๕,๑๑๐	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	๘๐๐	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๑,๕๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	๑๒,๐๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	๘,๑๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๖๗๐	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	๘๐	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	๔,๐๑๐	บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย	จำนวน	๑๘๑,๗๗๑	บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	๑,๘๑๙,๒๐๗	บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	๒๙๑,๐๑๐	บาท
-----------------------	-------	---------	-----

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	๒,๔๒๐	บาท
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	๓๕,๒๓๒	บาท

รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	๖๔๖,๐๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	๙,๕๔๘,๙๔๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	๓,๑๕๕,๗๗๔	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๑๕๐,๐๔๗	บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	๔,๗๔๗,๘๐๐	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๔๗,๘๖๕	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	๑๕๕,๕๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	๕๘๒,๘๐๐	บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน ๑๙, ๖๗๕,๓๕๗ บาท

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๔๑,๑๗๘,๐๐๐ บาท

นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด
(นักวิเคราะห์)

-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตามที่ท่านปลัดได้นำเสนอประมาณการรายรับไปแล้ว กระผมขอดำเนินการต่อในเรื่องประมาณการ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจะต้องเท่ากับประมาณการรายรับ จำนวน ๔๑,๑๗๘,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่าย ดังนี้

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน ๑๔๐,๗๐๖ บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน ๖,๐๐๐ บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน ๙,๐๐๑,๒๐๐ บาท
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน ๒,๐๘๘,๐๐๐ บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท
เงินสำรองจ่าย	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน ๖๔๕,๗๘๘ บาท
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านผือ	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านผือ	จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เงินช่วยเหลือพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๖๙๕,๕๒๐ บาท
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน ๑๙๘,๗๒๐ บาท
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๑,๔๙๐,๔๐๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๒,๙๐๖,๗๖๐ บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน ๔๙๘,๙๑๒ บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
---	------------------

นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์)(ต่อ)	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
	ค่าเช่าบ้าน	จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน ๔๙,๒๐๐ บาท
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน ๘,๘๐๐ บาท
	ค่าใช้จ่าย	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน ๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
	โครงการเทศบาลยิ้มเคลื่อนที่	จำนวน ๗,๕๐๐ บาท
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุ	
	วัสดุสำนักงาน	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
	วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
	วัสดุก่อสร้าง	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
	วัสดุการเกษตร	จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน ๒,๐๘๑ บาท
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
	วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท	
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	
งบลงทุน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน ๗,๕๐๐ บาท	
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน		

นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์)(ต่อ)	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ	จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	
	งบบุคลากร	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๒๘๘,๑๒๐ บาท
	งานบริหารงานคลัง	
	งบบุคลากร	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๑,๓๗๘,๕๖๐ บาท
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๙,๗๘๐ บาท
	เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน ๒๗๑,๒๐๐ บาท
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน ๕๖๖,๒๐๘ บาท
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน ๒๑,๔๒๐ บาท
	งบดำเนินงาน	
	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๒๖๘,๘๐๐ บาท
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
	ค่าเช่าบ้าน	จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
	ค่าใช้จ่าย	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุ	
	วัสดุสำนักงาน	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
	วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
	ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท	
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน ๓,๕๐๐ บาท	
จัดซื้อตู้เหล็ก	จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท	

<p>นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์)(ต่อ)</p>	<p>จัดซื้อเครื่องพิมพ์</p>	<p>จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท</p>
	<p>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร</p>	
	<p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p>	
	<p>เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>	<p>จำนวน ๓๐๓,๒๔๐ บาท</p>
	<p>งบดำเนินงาน</p>	
	<p>ค่าตอบแทน</p>	
	<p>ค่าเช่าบ้าน</p>	<p>จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท</p>
	<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ</p>	<p>จำนวน ๕,๘๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>	
	<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	
	<p>งบบุคลากร</p>	
	<p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p>	
	<p>เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>	<p>จำนวน ๓๑๓,๔๔๐ บาท</p>
	<p>ค่าตอบแทน</p>	
	<p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท</p>
	<p>ค่าเช่าบ้าน</p>	<p>จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท</p>
	<p>ค่าใช้จ่าย</p>	
	<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>	
	<p>โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท</p>
	<p>โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์</p>	<p>จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท</p>
	<p>โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>จำนวน ๑๑,๘๕๐ บาท</p>
	<p>โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</p>	<p>จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>
	<p>ค่าวัสดุ</p>	
	<p>วัสดุเครื่องดับเพลิง</p>	<p>จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท</p>
	<p>วัสดุจราจร</p>	<p>จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการศึกษา</p>	
<p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		
<p>งบบุคลากร</p>		
<p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p>		
<p>เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>	<p>จำนวน ๗๙๖,๓๒๐ บาท</p>	
<p>เงินประจำตำแหน่ง</p>	<p>จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท</p>	
<p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p>	<p>จำนวน ๔๔๙,๓๘๘ บาท</p>	
<p>งบดำเนินงาน</p>		
<p>ค่าตอบแทน</p>		
<p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>จำนวน ๒,๐๐๐ บาท</p>	
<p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>	<p>จำนวน ๕,๐๐๐ บาท</p>	
<p>ค่าเช่าบ้าน</p>	<p>จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท</p>	
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ</p>	<p>จำนวน ๕,๐๐๐ บาท</p>	
<p>ค่าใช้จ่าย</p>		
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>	<p>จำนวน ๑๐๒,๐๐๐ บาท</p>	

<p>นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์)(ต่อ)</p>	<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าครุภัณฑ์</p> <p>จัดซื้อเครื่องพิมพ์</p> <p>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p> <p>งบบุคลากร</p> <p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p> <p>เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>เงินวิทยฐานะ</p> <p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ค่าใช้จ่าย</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าครุภัณฑ์</p> <p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>จัดซื้อเครื่องพิมพ์</p> <p>จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน</p> <p>งบเงินอุดหนุน</p> <p>เงินอุดหนุน</p> <p>โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านผือ</p> <p>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ค่าใช้จ่าย</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ</p>	<p>จำนวน ๒,๐๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๒๒๖,๔๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๔๑๑,๖๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๗,๕๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๓๕๗,๔๘๐ บาท</p> <p>จำนวน ๖๗,๒๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๘๔๐,๓๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๑๐๓,๒๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๗๙๕,๖๔๒ บาท</p> <p>จำนวน ๗,๕๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๑,๓๘๖,๐๐๐ บาท</p> <p>จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท</p>
---	---	---

นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด
(นักวิเคราะห์)(ต่อ)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๒๙๗,๙๐๐ บาท

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในตำบลบ้านผือ

จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

โครงการทำหมันสุนัข - แมว

จำนวน ๒๓,๔๘๕ บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรชัตติยราชชนารี

จำนวน ๓๔,๓๕๐ บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจ้างเหมารถ รับ-ส่งนักเรียน

จำนวน ๙๘,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลรักษาบ่อขยะในเขตตำบลบ้านผือจำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท

โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

จำนวน ๒๐,๖๑๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๗๗๘,๖๘๐ บาท

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการประชาคมหมู่บ้าน

จำนวน ๒๙,๑๓๒ บาท

โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีตำบลบ้านผือ

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด
(นักวิเคราะห์)(ต่อ)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านผือ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรม “รำดอกคูณเสียงแคน”

เนื่องในเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว

และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดงานประเพณีฮีตฮอย งานของดีหนองเรือ

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๔๒๒,๖๔๐ บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน ๑๘๘,๖๓๘ บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

งานก่อสร้าง

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๕๓๐,๕๒๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน ๓๔๖,๑๑๑ บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน ๒๑,๔๒๐ บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน ๑,๐๖๔,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

<p>นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์)(ต่อ)</p>	<p>ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท วัสดุอื่น จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบปั๊มจุ่ม จำนวน ๖,๐๐๐ บาท จัดซื้อเครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท</p> <p>ครุภัณฑ์สำรวจ จัดซื้อกล้องระดับ จำนวน ๒๐,๒๐๐ บาท</p> <p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านแม่ลำไย บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๑๖,๒๐๐ บาท โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ จำนวน ๔๖๗,๑๐๐ บาท</p> <p>ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๔ แยกเป็น ๓ ส่วน จำนวน ๒๐๘,๗๐๐ บาท</p> <p style="text-align: center;">แผนงานการเกษตร</p> <p>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๗,๔๖๐ บาท - เรียง ประธานสภาฯ กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ ขอเรียนมาการตั้ง งบประมาณในครั้งนี้ ทั้งหมดตั้งแบบจำแนกแผนงาน ซึ่งมาจากภารกิจที่มีอยู่ บางท่านอาจจะคุ้นเคย กับการต้องเป็นกองหรือส่วน สำหรับงบประมาณในปี ๒๕๖๖ นี้ได้ทำการสรุปออกมาให้ทุกท่านได้เห็น ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	

<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)(ต่อ)</p>	<p>๑. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๔ แยกเป็น ๓ ส่วน จำนวน ๒๐๘,๗๐๐ บาท</p> <p>ส่วนที่ ๑ ทำการกันห้องปลัด/รองนายก โดยทำการกันผนังกระจก พร้อมกรอบอลูมิเนียม ความสูง ๒.๘๒ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผนังใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๙.๑๕ ตารางเมตร</p> <p>ส่วนที่ ๒ ทำการเปลี่ยนโถส้วม เป็นแบบชักโครกชั้นบน จำนวน ๒ ตัว ,ชั้นล่าง ๑ ตัว และห้องน้ำผู้พิการ ๑ ตัว</p> <p>ส่วนที่ ๓ ทำการเปลี่ยนฝ้าเพดาน ภายในสำนักงานเทศบาล มีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๗๙.๑๔ ตารางเมตร</p> <p>พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านฝ้อกำหนด</p> <p>๒. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ จำนวน ๔๖๗,๑๐๐ บาท</p> <p>- ทำการก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านฝ้อกำหนด</p> <p>๓. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านแม่ลำไย บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๑๖,๒๐๐ บาท</p> <p>- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๑</p> <p>-ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกที่จะได้อภิปรายร่วมกัน</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นางพิศวาท วันทอง (สท. เขต ๒)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา ดิฉันพิศวาท วันทอง สมาชิกสภา เขต ๒ อยากทราบการตั้งงบประมาณในด้านงานสาธารณสุข เห็นปรากฏโครงการมีแต่เกี่ยวกับสุนัขและแมว หากจะมีการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เช่น อสม. จะได้อะไรไหม</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียน ประธานสภา กระผมนายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล สำหรับการตั้งงบประมาณนั้นเราตั้งตามนโยบายในปัจจุบันที่มอบให้ทางท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ ถ้าเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข หรือ อสม. หน่วยตรวจสอบที่ลงมาตรวจสอบว่าไม่ใช่บุคลากรท้องถิ่น และไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะพัฒนา เพราะ อสม. ขึ้นตรงกับสาธารณสุข แต่ถ้าหากมีโครงการที่จะที่จะจัดทำร่วมกันระหว่างเทศบาลกับสาธารณสุขก็สามารถที่จะทำได้</p>
<p>นางอุมาพร แสงศรีเรือง (รองปลัดฯ)</p>	<p>- เรียน ประธานสภา ดิฉันนางอุมาพร แสงศรีเรือง รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตเพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณที่เราตั้งไว้แล้ว เราจะมีหนังสือชักชวนเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณมาในทุก ๆ ปี ว่าท้องถิ่นจะทำอะไรได้บ้าง ซึ่งเราจะดำเนินการหนังสือที่แจ้งมาแล้วคะ</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัด สำหรับงานด้านสาธารณสุขนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เพราะเราได้ตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งไปสมทบกับกองทุน สปสช. ในทุกปี ซึ่งปี ๖๖ เราตั้งสมทบ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการในการดำเนินการด้านสาธารณสุขทั้งคนและสัตว์</p>
<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียนประธานสภา ดิฉัน นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ตอนแรกก็สงสัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่อยู่ในแผนงานต่าง ๆ ในเบื้องต้นก็ได้รับคำอธิบายไปบ้างแล้ว แต่สงสัย</p>

<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)(ต่อ)</p>	<p>ว่าโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๗๙๒,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏงบประมาณของเขต ๑ เลย เช่น ถนนสายบ้านนายไสว มูลมาตร ที่เคยแจ้งความเดือดร้อน และบรรจุลงในแผนแล้ว แต่ไม่ปรากฏในเทศบัญญัติปี ๒๕๖๖ เลย</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล) นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)(ต่อ)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล เนื่องจากแผนงานเกือบทุกแผนงานมีค่าใช้จ่าย ซึ่งเราตั้งอ้างอิงใกล้เคียงกับที่ผ่านมา ส่วนงานพัฒนา เราตั้งตามความจำเป็น ทางท่านนายกและคณะผู้บริหาร ได้เห็นว่าสำนักงานเราเก่าแก่มากแล้ว จึงอยากทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยจัดทำเป็นห้องประชุมสภาฯของทุกท่าน และสร้างอาคารของกองคลังไว้ข้างล่างเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชน ส่วนปัญหาความเดือดร้อนอื่น ทางเทศบาลก็ได้นำมาบรรจุลงในแผนพัฒนาแล้ว ส่วนถนนบ้านนายไสว คงบรรจุในเทศบัญญัติปี ๖๗ เนื่องจากงบประมาณของเรามีอย่างจำกัด เพราะงบประมาณของเราต้องแบ่งไปตามภารกิจที่มี ได้แก่ ๑) รถแม่โคโคร ซึ่งเก่ามากแล้ว ๒) ค่ากระแสไฟฟ้าอยู่กับ สถานีผลิตน้ำประปา ที่มีถึง ๕ สถานี และสถานีสูบน้ำ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- สำหรับโครงสร้างพื้นฐานในปี ๖๖ มี ๓ โครงการ ก็จะมีแค่ ม.๔ คือสำนักงาน และถนนบ้านแม่ลำไย หมู่ ๒ ถ้าหากเราไม่ได้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมมาชดเชย เทศบัญญัติปีนี้จะอนุมัติยากครับ เชิญท่านต่อไปครับ</p>
<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภา เขต ๑ เนื่องจากผมเห็นว่าการตั้งงบประมาณ คือ ข้อ ๑) ในแผนงานรักษาความสงบภายใน ซึ่งได้มีการตั้งงบประมาณโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมจึงอยากทราบว่าโครงการนี้จำเป็นต้องตั้งทุกปีไหม เพราะปีนี้ก็มีการดำเนินการไปแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่น เช่น ลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ ๑๕,๐๐๐ บาท ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ ๑๕,๐๐๐ บาท ข้อ ๒) การตั้งเทศบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการตั้งค่าไฟฟ้า จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในการตั้งเทศบัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการตั้งค่าไฟฟ้าไว้ ๒ หมวด คือตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และ ๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมแล้วเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเราต้องจ่ายจริงเป็นจำนวนนี้เลยไหม ข้อ ๓) ค่าวัสดุอื่น ๆ ไม่ได้ระบุว่าเป็นวัสดุใด ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบวัสดุประสงค์ที่จะไปใช้จ่าย ข้อ ๔) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ก็อยากให้ชี้แจงให้ชัดเจน ส่วนอีกเรื่องข้อ ๕ คือตอนที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม หรือการที่จะปรับปรุงสำนักงานให้ดียิ่งขึ้น ท่านนายกก็บอกว่าไม่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน แต่พอมาดูแล้วไม่ปรากฏโครงสร้างพื้นฐานเลย แต่ก็ไม่ใส่ใจเพราะได้เงินจ่ายขาดมาชดเชยแล้ว แค่อยากบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานปี ๒๕๖๖ ไม่มีของเขต ๑ เลย</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล กระผมขอตอบข้อ ๕ ก่อนเลยนะครับ ด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการถ่ายโอนภารกิจ ได้แก่ สถานีผลิตน้ำประปา สถานีสูบน้ำ รถแม่โคโคร ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเลยเดิมวัสดุประปา คลอรีน สารส้มในการผลิตน้ำประปา ตั้งไว้เดิมที่ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ปีนี้ ตั้งไว้ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีการโอนเพิ่มระหว่างปีระหว่างเดือน ๆ ละแสน สุดท้ายรวมมาเป็นค่าใช้จ่ายที่หนึ่งล้านสี่แสน จะเห็นได้ว่า จำนวนแปดแสนนี้แหละที่หายไปจากการทำโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากต้องไปดูแลประปาแทนที่จะทำโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ท่านบอก สำหรับโครงการอบรม อปพร. หนึ่งแสนบาทที่ตั้งไว้ เนื่องจากอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมใหม่ เป็นการอบรมจัดตั้งใหม่ ถ้าอบรมทบทุนจะไม่มียอดสูงขนาดนี้ และก็เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วเอามาทบทุน ซึ่งการทบทุนหากท้องถิ่นใดมีงบประมาณเพียงพอเขาจะทบทุนทุกปีเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ แต่นี่เป็นการอบรมใหม่ รับสมัครใหม่เพราะปัจจุบัน อปพร. ของเรามีแต่ผู้สูงอายุ ท่านนายกก็อยากมีกำลังอีกส่วนหนึ่งที่มาปฏิบัติงานแทนเรา จึงอยากอบรมจัดตั้งสักหนึ่งรุ่น เพื่อเพิ่มเติมจากเดิม ค่าใช้จ่ายที่จะแจ้งในโครงการก็จะแสดงในการ</p>

<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)(ต่อ)</p>	<p>จัดทำโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุด โดยจะดำเนินการตามระเบียบฯ และ ข้อ ๒) ค่าไฟฟ้า ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าเรามีค่าไฟฟ้ามหาโหด เพราะเราผลิตประปาหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระแสไฟ สถานีสูบน้ำทั้ง ๔ สถานีก็ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการเดินเครื่อง ยิ่งถ้าเป็นกระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำบ้านโนนฆ้อง ๒๕๐ แรงม้ากินไฟมากที่สุด ปีหนึ่งเฉพาะสถานีนี้ห้าถึงหกแสน ท่านนายกก็เลยพยายามที่จะหาแนวทางในการใช้โซล่าเซลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจะได้มาชดเชยตรงนี้ เพื่อจะได้นำเงินหนึ่งล้านหรือสองล้านมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ก็ยังมีค่าไฟฟ้าสำนักงาน ศูนย์กู้ชีพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเทศบาลเราต้องจ่ายหมดเลย เราจึงไม่ปรากฏโครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะเป็นร่องระบายน้ำ เป็นถนน คสล. เพราะเราเอาสิ่งเหล่านี้มาชดเชยในการผลิตระบบสาธารณสุขปกติ ประปา แม่โคโร สถานีสูบน้ำ ซึ่งพี่น้องก็ได้รับประโยชน์ ข้อ ๓) ค่าวัสดุอื่น ๆ คือ วัสดุประปา คือ ต้องมีของสต็อกให้เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีท่อแตกเกือบทุกวัน เนื่องจากระบบของเรามีการใช้งานมานาน เราจึงจำเป็นต้องจัดหาวัสดุเหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน และ ข้อ ๔) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพราะ นโยบายของท่านนายก และที่ผ่านมาก็ถนนชำรุด ซึ่งปกติแล้วทางเทศบาลเราจะทำการสำรวจในรอบหนึ่งปี แต่ปัจจุบันท่าน สท. มีการแจ้งมาเรื่อย ๆ แต่เราไม่สามารถไปดำเนินการให้ได้ทันทีเพราะไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่ใน ปี ๒๕๖๖ ท่านนายกได้เห็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว จึงเตรียมงบประมาณส่วนนี้เพื่อที่จะใช้ในการซ่อมแซมต่าง ๆ ตามที่ทุกท่านได้แจ้งมาได้ทันทีครับ</p>
<p>นายสุรรัตน์ ชาสังข์ (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรรัตน์ ชาสังข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ก็อยากทำความเข้าใจของท่านสมาชิกว่าทำไมไม่ได้แต่เขต ถนนสายบ้านแม่ลำไย ไม่ใช่ถนนข้างบ้านแม่ สท.แจ่มใส ท่านอาจจะไม่เห็นภาพมันจะเป็นถนนตรงข้ามเชิงเนื้อของแม่ลำไย เพราะถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ใช้สัญจรของชาวบ้านโพธิ์ตากนี้แหละครับในช่วงน้ำท่วม ตอนนี้อยู่เยอะมากเลย ที่จริงแล้วอยากได้งบประมาณด้วยซ้ำแต่ไม่ได้ก็เลยจำเป็นต้องรอ ก็เชื่อว่าน้ำท่วมปีนี้นี้คงไม่ลำบาก และอีกเรื่องตามที่เทศบาลได้ไปแก้ไขร่องระบายน้ำ บ้านพ่อตุ่ม ท่านฝากขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ตามร่างเทศบัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนมากจะอยู่ที่สำนักงาน เนื่องจาก สำนักงานของเราชำรุดมากเพราะมีอายุการใช้งานมานาน เจ้าหน้าที่ที่เดือดร้อน ก็ต้องการปรับปรุงให้สามารถใช้งานดีขึ้น ที่ผมตัดสินใจเพราะเห็นว่าเงินสะสมของเรามีพอสมควร เราจึงตัดสินใจขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมมา เพราะปีที่แล้วเราทำโครงสร้างพื้นฐาน เพียงหนึ่งล้านสองแสน แต่มีนี้ เราได้โครงการมา ๑๗ โครงการ ที่เราขออนุมัติจากสภาฯ ในวันนี้ ไม่ใช่ว่ามีนี้เราไม่ได้ มันมีการทดแทนกัน ในส่วนเทศบัญญัติผมอยากให้เข้าใจว่าเราใช้กับสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ แต่เรามีเงินสะสมมาทดแทนปีนี้ต้องยอมรับว่าได้โครงการมากกว่าปีที่แล้ว แต่อาจไม่สนองความเดือดร้อนของท่าน สท.ที่พี่น้องขอมา ให้ท่านท้วงที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนปีหน้า เราอาจจะมานั่งคุยกันว่าเราจะเอาโครงการไหนขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่ง ผมจะไม่ตัดสินใจเอง จะได้ตัดสินใจร่วมกัน ไม่ต้องมาถกเถียงกัน แต่ต้องดูปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องจริง ๆ ส่วนงบประมาณที่ถกเถียงกันว่าทำไมเขต ๑ ไม่ได้เลย เพราะเทศบัญญัติเรามีจำนวนจำกัด แต่ในส่วนของค่าซ่อมแซม เงินตรงนี้ผมก็นำไปแก้ปัญหาคความเดือดร้อนที่เป็นกรณีฉุกเฉิน ผมก็จะใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันทั่วทั้ง เพราะสภาพอนุมัติแล้ว ก็สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมไฟก็ดี น้ำก็ดี ซึ่งผมก็ได้ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาคหนองเรือ แล้ว ก็หวังว่าคงจะช่วงแบ่งเบาภาระเราได้บ้าง ก็ขอแนะนำเรียนให้ท่านได้รับทราบร่วมกัน</p>
<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ก็</p>

<p>นายสมบัตร แก้วหานาม (สท. เขต ๑)(ต่อ)</p>	<p>ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ผมก็มีเรื่องที่จะสอบถามอีก ๒ เรื่อง ก็อยากจะสอบถามเพื่อความชัดเจนนะครับ คือ การตั้งโครงการ ๑) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท อยากทราบแนวทางที่จะใช้งบประมาณว่าใช้ทั้งจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เลยไหม และอีก ๒) โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ตั้งไว้จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และอุปกรณ์กีฬาอีก ๒๐,๐๐๐ บาท อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน ส่วนตัวผมแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมนี้ เพราะเป็นโครงการที่ดี แต่ก็อยากทราบรายละเอียดจะได้เข้าใจตรงกัน</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราว่างเว้นจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมาเราจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนของเล่นไปร่วมสมทบกับโรงเรียนที่จัดกิจกรรม แต่ในปี ๒๕๖๖ นี้ ท่านนายกมีนโยบายที่จะกิจกรรมโดยให้ที่เทศบาลเป็นเจ้าภาพเพียงจุดเดียว ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าของเล่นต่าง ๆ ซึ่งต้องการมีการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ เมื่อต้องดำเนินโครงการ ส่วนโครงการกีฬาต้านยาเสพติดก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าป้ายไวเนล ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจัดเตรียมการแข่งขัน ซึ่งเมื่อดำเนินการเจ้าของโครงการจะแจ้งรายละเอียดในโครงการอีกครั้งหนึ่งครับ</p>
<p>นายคำป็น ตาแสง (รองประธานฯ) ที่ประชุม</p>	<p>- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ</p>
<p>นายคำป็น ตาแสง (รองประธานฯ) นางแจ่มใส จุ่มอังวะ (สท. เขต ๒) ผู้รับรอง</p>	<p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - เมื่อที่ประชุมมีมติรับร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว ก็จะให้สมาชิกได้แต่งตั้ง คณะกรรมการแปรญัตติ ก่อนอื่น ให้เสนอจำนวนก่อน สามารถเสนอได้ ๓ ถึง ๗ คน แล้วค่อยมาเลือกว่าจะเสนอใครเป็นกรรมการ - เรียนประธานสภาฯ ดิฉัน นางแจ่มใส จุ่มอังวะ ขอเสนอ ๕ คน คะ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายทองสุข แสงพรมมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ๒. นายวินัย ลิโป้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ ดิฉัน นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ ๗ คน คะ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายสุรรัตน์ ชาสังข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๒. นางพิศวาท วันทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
<p>นายคำป็น ตาแสง (รองประธานฯ) ที่ประชุม</p>	<p>- มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะให้ยกมือเลือกที่จะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๕ หรือ ๗ คน ท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๕ คน ยกมือครับ - ที่ประชุม เห็นด้วย ๓ เสียง ไม่เห็นด้วย ๖ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง</p>
<p>นายคำป็น ตาแสง (รองประธานฯ) ที่ประชุม</p>	<p>- ท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๗ คน ยกมือครับ - ที่ประชุม เห็นด้วย ๖ เสียง ไม่เห็นด้วย ๓ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง</p>
<p>นายคำป็น ตาแสง (รองประธานฯ)</p>	<p>- สรุปว่าแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๗ คน ต่อไป เชิญเสนอชื่อครับ</p>
<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑) ผู้รับรอง</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ สท. สมบัตร แก้วหานาม ค่ะ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายทองสุข แสงพรมมา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ๒. นางแจ่มใส จุ่มอังวะ สมาชิกสภาฯ เขต ๒
<p>นายสุรรัตน์ ชาสังข์ (สท. เขต ๒)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรรัตน์ ชาสังข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ สท. พิศวาท วันทอง ครับ</p>

<p>ผู้รับรอง</p> <p>นายวินัย ลิโป้ (สท. เขต ๑)</p>	<p>๑. นายพงษ์สิทธิ์ พลเสนา สมาชิกสภาฯ เขต ๒</p> <p>๒. นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ สมาชิกสภาฯ เขต ๒</p> <p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายวินัย ลิโป้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ สท. วิชัย ไชยบุตรดี ครับ</p>
<p>ผู้รับรอง</p> <p>นายทองสุข แสงพรมมา (สท. เขต ๑)</p>	<p>๑. นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาฯ เขต ๑</p> <p>๒. นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาฯ เขต ๑</p> <p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายทองสุข แสงพรมมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ สท. วินัย ลิโป้ ครับ</p>
<p>ผู้รับรอง</p> <p>นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ (สท. เขต ๒)</p>	<p>๑. นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาฯ เขต ๑</p> <p>๒. นายวิชัย ไชยบุตรดี สมาชิกสภาฯ เขต ๑</p> <p>-เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ สท. สุรัตน์ ชาสังข์ ค่ะ</p>
<p>ผู้รับรอง</p> <p>นางพิศวาท วันทอง (สท. เขต ๒)</p>	<p>๑. นางพิศวาท วันทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๒</p> <p>๒. นายพงษ์สิทธิ์ พลเสนา สมาชิกสภาฯ เขต ๒</p> <p>-เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพิศวาท วันทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ สท. แจ่มใส จุ่มอั้งวะ ค่ะ</p>
<p>ผู้รับรอง</p> <p>นายวิชัย ไชยบุตรดี (สท. เขต ๑)</p>	<p>๑. นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาฯ เขต ๑</p> <p>๒. นายพงษ์สิทธิ์ พลเสนา สมาชิกสภาฯ เขต ๒</p> <p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายวิชัย ไชยบุตรดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ สท. พนมพร จันทะนาม ครับ</p>
<p>ผู้รับรอง</p> <p>นายคำปิ่น ตาแสง (รองประธานฯ)</p>	<p>๑. นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาฯ เขต ๑</p> <p>๒. นายวินัย ลิโป้ สมาชิกสภาฯ เขต ๑</p> <p>-ครับ คณะกรรมการแปรรูปได้ครบทั้ง ๗ คนแล้ว ขอเชิญเลขาฯ ได้สรุปและนัดหมายต่อไปครับ</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขาสภาฯ)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ สำหรับคณะกรรมการแปรรูปประกอบด้วย ๑) นายสมบัตร์ แก้วหานาม ๒) นางพิศวาท วันทอง ๓) นายวิชัย ไชยบุตรดี ๔) นายวินัย ลิโป้ ๕) นายสุรัตน์ ชาสังข์ ๖) นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ ๗) นางพนมพร จันทะนาม สำหรับระยะเวลาในการแปรรูปครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ วรรคแรกกำหนดไว้ว่าผู้ดำรงข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรรูปพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปดังนี้ด้วย</p>
<p>นายคำปิ่น ตาแสง (รองประธานฯ)</p>	<p>-ท่านใดจะเสนอระยะเวลาและกำหนดวันแปรญัตติ เชิญครับ</p>
<p>นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ (สท. เขต ๒)</p> <p>ผู้รับรอง</p>	<p>-เรียนประธานสภาฯ ดิฉัน นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอระยะเวลาแปรญัตติ ๒๔ ชั่วโมง และกำหนด ๓ วัน คือ วันที่ ๙ - ๑๑ ส.ค. ๖๕ ในเวลาราชการ วันละ ๘ ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภาแห่งนี้ และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรรูป ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ค่ะ</p> <p>๑) นางพิศวาท วันทอง</p> <p>๒) นายพงษ์สิทธิ์ พลเสนา</p>

<p>นายคำป็น ตาแสง (รองประธานฯ) ที่ประชุม</p>	<p>-มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอสรุปวันระยะเวลาแปรญัตติ คือ ๒๔ ชั่วโมง และกำหนด ๓ วัน คือ วันที่ ๙ - ๑๑ ส.ค. ๖๕ ในเวลาราชการ วันละ ๘ ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล</p> <p>-ที่ประชุมมีมติกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ ๒๔ ชั่วโมง และกำหนด ๓ วัน คือ วันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) รวมวันละ ๘ ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลบ้านฝื่อ และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขาธิการ)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ เลขานุการสภาฯ วันนี้หลังเลิกประชุมสภาฯ ขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานฯ ครับ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ - วันนี้ สท. รังสรร วิลินไพร ลาป่วย เนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง</p>
<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื่องที่ ๑ เนื่องจากดิฉันได้รับการประสานจากวัดป่าป่าโส ว่าวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๖๕ จะมีการปลูกต้นไม้ที่วัดป่าป่าโส หลวงพ่อจึงฝากประชาสัมพันธ์มา เพื่อมีท่านใดสนใจร่วมไปทำบุญและร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ (๒) เนื่องจากได้รับแจ้งจากพี่น้อง ม. ๑๐ ว่าน้ำประปามีการตกตะกอนชุนมาก จึงอยากให้ทางเทศบาลลงไปตรวจสอบ (๓) การร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของเทศบาลที่ดำเนินการร่วมกับอำเภออยากให้ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะที่ผ่านมามีบางท่านไปบ้าง ไม่ไปบ้างคะ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้สะท้อนการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญที่อำเภอ ผมก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามข้อมูลทางไลน์กลุ่ม เพราะทุกท่านคงเข้าร่วมอยู่แล้ว เพราะทุกกิจกรรม ทุกงานเราจะมีทางไลน์กลุ่มเป็นหลัก ส่วนการไปร่วมงานพิธีที่อำเภอถ้าเป็นได้ ผมอยากให้ทุกคนมารวมกันที่เทศบาล เพื่อจะได้รู้ว่าจะเดินทางยังไง เราจะจัดเตรียมรถสำรองไว้ให้ ๒ คัน หากไม่พอ ผมก็จะอาสา เราจะได้เดินทางไปโดยพร้อมเพรียงกัน</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขาธิการ)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ เลขานุการสภาฯ กระผมขอแจ้ง ๑) โครงการทอดผ้าป่าของอำเภอ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ยากจน จึงความร่วมมือจากทุกท่านได้ช่วยกันบริจาคเพื่อสมทบทุนในครั้งนี้</p> <p>๒) โครงการจิตอาสา โดยจะดำเนินการปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๑๐ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บริเวณสะพานทองแสง บ้านหนองแสง</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- รับทราบนะครับ วันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้ว ขอกำหนดการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป เป็นวันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๖๕ นะครับ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ครับ ขอปิดประชุมครับ</p>

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๔๕ น.

ลงชื่อ สุพจน์ แก้วมาตย์
(นายสุพจน์ แก้วมาตย์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ลงชื่อ.....พนมพร จันทะนาม.....
(นางพนมพร จันทะนาม)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....รังสรรค์ วิลินไพร.....
(นายรังสรรค์ วิลินไพร)
กรรมการ

ลงชื่อ.....สมบัติร์ แก้วหานาม.....
(นายสมบัติร์ แก้วหานาม)
กรรมการ

วันที่

รับรองถูกต้อง

ประสพ โสตา
(นายประสพ โสตา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

วันที่.....